

**'ป้อม'สั่งฟันพื้นที่น้ำลด
'สงขลา'ถกรับฝนถล่ม
แห่รับหนาวภูชี้ฟ้าแน่น
'เหนือ-อีสาน'เย็นวูบ
เหนือ-อีสาน อุณหภูมิลด
ภูกระดึง-เขาใหญ่ หนาว 14-
17 องศา (อ่านต่อหน้า 15)**

แห่รับหนาว

เลย-พิษณุโลกอุณหภูมิฮวบ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เริ่มมีอากาศเย็นลง หลังประเทศไทย เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นวันแรกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ที่จังหวัดเลย มีอากาศเย็นลง หมอกปกคลุมหนาในหลายพื้นที่ อุณหภูมิช่วงเช้าที่อำเภอเมืองเลย 17.5 องศาเซลเซียส อำเภอวังสะพุง 20.6 องศาเซลเซียส อำเภอด่านซ้ายและอำเภอเชียงคน 20 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดภูอุณหภูมิลดลง อาทิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุณหภูมิ 12.0 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 14 องศาเซลเซียส ที่ จ.พิษณุโลก ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก มีนักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัว เดินทางไปนอนกางเต็นท์สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นท่ามกลางอุณหภูมิ 17-18 องศาเซลเซียส

ภูชี้ฟ้าคึกคัก-พร้อมรับทท.

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวเริ่มคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศที่เริ่มเย็นลงที่ภูชี้ฟ้า ต.ต๋องขี้เหล็ก อ.เทิง มีนักท่องเที่ยวพากันเดินทางขึ้นไปชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและปรากฏการณ์ทะเลหมอกวันละหลายร้อยคน

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดมีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกแห่ง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามยอดดอยด้านอำเภอเทิง อำเภอเวียง

แก่น อำเภอเชียงของ และอำเภอเชียงแสน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าทุกปีหลังโควิด-19 คลี่คลาย จึงหารือร่วมกันที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยวต่างๆ ร่วมด้วยกัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ และสามารถเที่ยวได้ทุกสถานที่ และเน้นย้ำทางผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ดูแลความปลอดภัย

นายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายกองดีการบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตับเต่า กล่าวว่า มีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยมีการย้ายสถานที่บริการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวไปใช้อาคารหลังใหม่ที่ผาผึ้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะจัดรถโดยสารบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นยังยอดภู เพื่อลดอุบัติเหตุและลดความแออัดนักท่องเที่ยว

นายยงยุทธ เจริญสกุลวงศ์ ประธานผู้ประกอบการที่พักภูชี้ฟ้า กล่าวว่า พื้นที่ที่มีการเตรียมที่พักไว้พร้อมแล้ว มีห้องพักไว้บริการประมาณ 40 กว่าแห่ง ประมาณ 200 กว่าห้อง และยังมีสถานที่กางเต็นท์สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละหลายพันคน

เปิดชมทุ่งบัวตองสะพรั่ง9พ.ย.

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุณหภูมิเฉลี่ยช่วงเช้าอยู่ที่ 20-21 องศาเซลเซียส บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ คึกคักตั้งแต่เช้า พ่อค้าแม่ค้าพากันเปิดร้านจัดเรียงสินค้าเพื่อเตรียมขายให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนผู้ประกอบการรถโดยสารรับจ้างนำเที่ยวจากดอยสุเทพไปยังหมู่บ้านม้งคอยปุย เริ่มเปิดให้บริการกันตั้งแต่เช้าเช่นกัน โดยมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวที่ดอยสุเทพ และดอยปุยตลอดทั้งวัน

นายภูจรัส จิรภากร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านม้งคอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ และผู้ประกอบการรถนำเที่ยวดอยสุเทพ-คอยปุย กล่าวว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นกลุ่มตลาดหลักก็มีบ้างประปรายยังไม่มากนัก แต่การท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวทำให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านที่นี่เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังซบเซาไปนาน 2 ปี เพราะโควิด-19

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายธรา ชมสมองเลิศ

นายก อบต.แม่อุคค อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในปีนี้คอกบัวตองบนดอยแม่อุคคจะสวยงามมาก เนื่องจากได้รับการดูแลตัดแต่งกิ่งต้นเพื่อให้แตกยอดใหม่ ทาง อบต.ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยได้กำหนดเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกบัวตองบานบนดอยแม่อุคคอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ศาลาแปดเหลี่ยมบนดอยแม่อุคค และคอกบัวตองจะบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มดอย พื้นที่กว่า 500 ไร่ ไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม

พ่อค้าคนเสื้อกันหนาวมือสอง

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า สภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่คืนวันที่ 28-29 ตุลาคม อุณหภูมิในช่วงกลางวัน เฉลี่ยอยู่ที่ 20-21 องศาเซลเซียส พอช่วงกลางคืน อุณหภูมิลดลง อยู่ที่ 16-17 องศาเซลเซียส ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวและสัมผัสอากาศเย็นจำนวนมาก

ที่ จ.สกลนคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศที่เย็นลง ผู้ประกอบการหลายรายต่างนำเสื้อกันหนาวมือสองสภาพดีมาจำหน่ายในตลาดมากขึ้น โดยเตรียมเสื้อกันหนาวมือสองจำนวน 20 ตัน ราคาขายเริ่มต้นตัวละ 35 บาท นายเกรียงศักดิ์ พบความชอบ เจ้าของร้านเจ้เขียว กล่าวว่า ตอนนี้อากาศเย็นทุกคนเริ่มหาเสื้อกันหนาวจึงต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไว้หลากหลายรูปแบบ ตามสภาวะเศรษฐกิจจยอเมเยาเพื่อรองรับทุกรายได้ที่จะมาจับจ่าย

อยุธยาเร่งสูบน้ำชุมชนจมน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วและหลายจังหวัดเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่บางพื้นที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขัง รอกการสูบน้ำ โดยที่ จ.พระนครศรีอยุธยา หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ลดการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเหลือ 2,037 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที ส่งผลให้หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัว แต่ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชน ได้ให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญมาก โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่ยังประสบปัญหาอยู่ เน้นย้ำให้ดูแลอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งคือการเยียวยาพื้นที่หลังสถานการณ์ดีขึ้น มีการประชุมนายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ต้องรอน้ำลดลงหมด ตรงไหนสถานการณ์ดีขึ้นให้เร่งเข้าไปสำรวจ และเริ่มดำเนินการเยียวยาได้ทันที ส่วนพื้นที่ที่น้ำยังลงไม่หมดในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเป็นแอ่งกระทะ ต้องเร่งกู้ พื้นที่

“พื้นที่ที่สามารถจัดการกู้คืนพื้นที่สูบน้ำออกได้ให้ทำเลยเพราะบางพื้นที่เมื่อน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าไปคลองสาขาต่างๆ แล้วท่วมชุมชนเป็นแอ่งกระทะแต่น้ำไม่ไหลออกทำให้เกิดการท่วมขัง เช่น พื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ปก.จังหวัดเร่งสูบน้ำออกจากชุมชน ใน ต.ท่าวาสกรี เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และชุมชน หมู่ 1-2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 2,500 ครัวเรือน เกิดน้ำท่วมขังมาประมาณ 2 เดือน น้ำเริ่มเน่าเสีย” นายนิวัฒน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การณีน้ำท่วมโบราณสถานที่อยู่นอกเกาะเมืองพบบังมีน้ำท่วมและน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นอาทิ โบราณสถานวัดแค ต.คลองสระบัว ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ 50 เซนติเมตร รวมทั้งมีคราบดินโคลน เศษขยะในพื้นที่โบราณสถาน ส่วนโบราณสถานวัดเจ้าย่า วัดระดับกลางคลองสระบัว ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณ 1 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออก ขณะที่วัดเริ่มทำความสะอาด

ซ่อมผนังกาฬสินธุ์สำเร็จ

ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ และท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งสะพานเบสิลีย์ บริเวณพังกันน้ำชัย กม.54

บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ต.ดงสิง อ.กมลาไสย หลังถูกมวลน้ำกัดเซาะ ซึ่งเริ่มติดตั้งในวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันสามารถใช้งานได้แล้ว ส่วนการเร่งกู้ถนนเส้นทางกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ช่วงตั้งแต่บ้านหัวแฮดไปถึงบ้านหนองบัว ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย มีน้ำท่วมขังสูง 80 เซนติเมตร แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ปก.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองร้อย อส.ผู้ต้องขังชั้นดีทหาร ฝ่ายปกครองอำเภอ กมลาไสย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำกระสอบทรายปิดกั้นมวลน้ำจากผนังซีขาตเพื่อเตรียมสูบน้ำท่วมขังออกจากถนน เพื่อสามารถใช้เส้นทางได้ คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้เร็วๆ นี้ ส่วนพังกันแม่น้ำชีที่บ้านสะดาสี ต.ลาชี อ.ฆ้องชัย มีการซ่อมแซมเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติแล้ว

ผู้ฯสงขลาถกรับมือฝนถล่ม

นายวรรณรัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.สงขลา เนื่องด้วยช่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้เป็นตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะได้รับอิทธิพลจากมรสุม ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมในอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น มีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อน ที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและเคลื่อนตัวเข้ามาอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมถึงจังหวัดสงขลา มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เป็นบริเวณกว้างและคลื่นลมในอ่าวไทย มีกำลังแรง อาจเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

'บิ๊กป้อม'สั่งฟันพื้นที่น้ำลด

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้สั่งการให้ กรมชลประทาน จับมือหน่วยงานต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มทุเลาลงอย่างต่อเนื่อง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน (ขป.) กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง และภาคอีสาน ขณะนี้มีแนวโน้มลดลงและเริ่มคลี่คลายตามลำดับ เนื่องจาก

ไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ กรมได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ และกักเก็บน้ำ รวมถึงการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปฟื้นฟูพื้นที่น้ำลด เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ลงพื้นที่เร่งสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม ต.แก้ง และ ต.ท่าตม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ รวม 19 เครื่อง เร่งสูบน้ำระบายน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืน สามารถสูบน้ำได้วันละประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก 8 เครื่อง บริเวณหมู่บ้านแจ้งจม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขังและพื้นที่การเกษตร ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆ นี้

ทุ่ม20ล.ซ่อมถนนป่าตองทรุด

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ความคืบหน้าการซ่อมถนนที่ทรุดจากเหตุดินสไลด์ บริเวณทางขึ้นเขาป่าตอง อ.กระทุ้ง เป็นทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกระทุ้ง จึงได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองกระทุ้งใช้งบประมาณของเทศบาลดำเนินการซ่อมแซม ได้รับการยืนยันจากนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ้งว่า จะลงนามสัญญาจ้างได้ในวันนี้ 29 ตุลาคม และจะนำเครื่องจักรกลเข้าทำงานได้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 45-60 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

นายชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ้ง กล่าวว่า งบประมาณในการซ่อมแซมทั้งหมดน่าจะราว 20 ล้านบาท ทางเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอ ถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยอย่างช้าที่สุด ประมาณ 45 วัน จะสามารถเปิดใช้ถนนได้

ฉีหนูระบอบดับแล้ว28ราย

นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในประเทศไทย ทำให้ขณะนี้เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้นทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และพื้นที่น้ำท่วมขัง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ต.ค.65 มีรายงานผู้ป่วย 2,494 ราย เสียชีวิต 28 ราย โดยแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมากกว่าปี 2564 โรค

ฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส เกิดขึ้นจากการติดแบคทีเรียโดยมีสัตว์เป็นพาหะขับถ่ายปนเปื้อนในน้ำ เมื่อผู้มีบาดแผลไปลุยน้ำ ลุยโคลน ลัมผัสเชื้อก็เกิดการติดเชื้อได้ ฉะนั้นจะพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน หรือหลังน้ำท่วมขัง จึงขอย้ำว่าภาวะน้ำท่วมหรือน้ำลด หากไปลุยน้ำก็เกิดความเสี่ยงติดเชื้อโรคฉี่หนูได้ ทั้งนี้ อาการแสดงหลักๆ คือ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ บางรายตาแดง หากมีประวัติลุยน้ำมา แพทย์ก็จะวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นโรคฉี่หนู ถ้าวินิจฉัยเร็วก็สามารถรักษาโดยรับประทานยา 5 วันต่อเนื่องก็จะหายได้ ความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับผู้ที่มาพบแพทย์ช้า ได้รับการวินิจฉัยช้า แม้จะมียารักษา แต่ถ้าได้ยาช้าก็มีความเสี่ยง บางรายอาจเกิดภาวะไตวายแทรกซ้อน